



‘สิงห์อาสา’มอบไออุ่นให้น้องบนดอย

แ มัธฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ไทยจะดีขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีประชากร บางกลุ่มที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มยากจน และด้อยโอกาส โดยเฉพาะกับเด็กๆ เผ่าต่างๆ บนภูเขาที่การดำรงชีวิตในแต่ละวันยังยากลำบาก ยิ่งในช่วงฤดูหนาวบางครอบครัวหรือบางคนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อเสื้อผ้าดีๆ ใส่ ทำให้ในทุกๆ ปีแต่ละหน่วยงานมักจะหาอุปกรณ์นุ่มนวล เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ไปแจกให้ชาวเขาเสมอ

“ที่นี่ในช่วงฤดูหนาวหนาวมากๆ บางคนไม่มีเสื้อกันหนาวดีๆ ใส่ บางคนเสื้อที่ใส่อยู่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่อะไร ขาดไม่เป็นรูปเป็นทรง หรือบางคนเสื้อกันหนาวได้ไม่ดีค่ะ พ่อแม่ของเด็กๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขา ทำเกษตรบนเขา ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปหาซื้อเสื้อดีๆ มาใส่” เด็กหญิงชาวเขาชื่อ เพ็ญฝน เขียวเชษฐ นักเรียนชั้น ม.2 แห่งโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ต.ห้วยชมภู จ.เชียงราย เล่าให้ฟังถึงปัญหาของเด็กๆ บนเขา ที่นอกจากเรื่องการศึกษายังมีเรื่องของการขาดแคลนเสื้อผ้า ผ้าห่มสำหรับฤดูหนาว

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมเองก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีนักเรียนทั้งหมด 220 คน ประกอบด้วย ชนเผ่าอาข่า มูเซอ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส พ่อแม่มีอาชีพเก็บกาแฟอยู่บนเขา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ล่าสุดที่โครงการสิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้นำ

ขบวนนักศึกษาเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 100 ชีวิต มามอบเสื้อกันหนาว แจกอาหาร และสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ในโครงการ “ออกค่ายไปกอดน้องกับสิงห์อาสา 100 สถาบัน ปี 3” โดยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาประกอบไปด้วย นักศึกษาจาก ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ม.แม่โจ้, ม.พะเยา, ม.นเรศวร, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ราชภัฏชัยภูมิ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ราชภัฏธนบุรี, มศว และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รังสฤษฎ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เผยว่า สำหรับกลุ่ม “สิงห์อาสา” เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหาร พนักงานบริษัท และผู้แทนจำหน่ายของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ โดยที่ผ่านมามีได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุ และเมื่อในพื้นที่นั้นพ้นวิกฤตก็จะเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

การมอบไออุ่นแก่ผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ด้วยการแจกเสื้อกันหนาวที่จังหวัดเชียงราย เริ่มจากมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมเป็นที่แรก ถือเป็นกิจกรรมทางสังคม

ของบริษัทที่เข้ามาโดยตลอด ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2531 ถึงปัจจุบัน และครั้งนี้นำเสื้อกันหนาวจำนวน 2,000 ตัวไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยนอกเหนือจากมอบเสื้อกันหนาวแล้วยังใช้ความรู้ของนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบันมีน้องๆ นักศึกษากว่า 40 มหาวิทยาลัย อาชีวะ 30 สถาบัน ราชชมคล 35 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสิงห์อาสา ในนาม “เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา” ที่พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญออกไปช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจะได้เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสิงห์อาสาอีกด้วย และยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดทำโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” เพื่อสร้างระบบเกษตรพอเพียง ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นำผลผลิตไปเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนและครอบครัว เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับโรงเรียนและชุมชน ดำเนินการโดยทีมงานสิงห์อาสาและปราชญ์ชาวบ้านสิงห์อาสา ตอนนี้ทำไปแล้ว 83 โรงเรียน คาดว่าจะทำได้ครบ 100 โรงเรียนภายในปีนี้



“กิจกรรมที่สิงห์อาสาทำคือ ช่วยเหลือประชาชนคนไทยในทุกด้าน ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราจะบอกว่าไม่ใช่ธุระไม่ได้ เราอยากให้สังคมตื่นตัวไปพร้อมๆ กับเรา อย่างนี้มันน่าสนใจ เลยเชิญชวนให้ทุกคนมาทำกิจกรรมกับสิงห์อาสา อะไรเล็กๆ น้อยๆ หรือเป็นเรื่องใหญ่ก็ตาม ถ้าหากอยู่ในบ้าน เราเราต้องทำ” รุ่งสฤกษ์ดีกล่าว

ด้านธนพล ดิสระะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา นักศึกษาจากโครงการสิงห์อาสา กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ได้ออกเดินทางมายังพื้นที่ห่างไกลหลังจากเข้าร่วมโครงการได้เกือบ 2 ปี จากได้สุดของประเทศสู่ภาคเหนือ ทำให้เราเห็นความแตกต่างของปัญหาที่เด็กไทยพบเจอ อย่างเด็กๆ ในภาคเหนือจะค่อนข้างอยู่บนพื้นที่ห่างไกล และอยู่สูง การเดินทางมาค่อนข้างไกลและลำบาก ไม่ใช่แค่เพียงที่เชียงรายแห่งนี้เท่านั้น เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆ แห่งที่ยังน่าเป็นห่วง พอเห็นแบบนี้ก็อยากจะทำกิจกรรมในโครงการร่วมกับเพื่อนทุกคนในทุกที่ ไม่ว่าจะปรับปรุงอาคารเรียน ช่วยแจกอาหาร แจกของ ก็อยากจะทำ วันนี้สัมผัสได้ถึงความสุขของเด็กๆ พวกเขาค่อนข้างดีใจที่มีคนมาหาเขา พวกเขาต่างดีใจที่ได้เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ ชาวต่างชาติมาด้วย แวดตาของเขา มันฟ้องถึงความสุขในครั้งนี้

ขณะที่เด็กหญิงเพลงฝนเล่าความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่พี่ๆ มาแจกเสื้อกันหนาว ทำอาหารให้กิน แล้วยังมาช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนที่นี่อีก

“ทุกคนดูแลกันดีมาก โดยปกติไม่ได้มีใครเข้ามาหาที่นี้บ่อยๆ เพราะว่าถนนที่นี่ไม่ดี แคมป์อยู่ไกล นานๆ ที่จะมีคนมาหาบ้าง พอพี่ๆ มากี่รู้สึกว่ที่นี่ไม่เงียบเหงาเลย อยากให้มาทุกปีหรือมาบ่อยๆ ได้ก็ดีค่ะ” เด็กหญิงเพลงฝนกล่าวทิ้งท้าย.